

# Đơn xin Cấp Thẻ bưu điện Liên bang

**Dù công dân Hoa Kỳ đi đến đâu,  
FVAP bảo đảm rằng tiếng nói của họ được lắng nghe.**

Chương trình Hỗ trợ Bầu cử Liên bang (FVAP) giúp bảo đảm quân nhân, thành viên đủ điều kiện trong gia đình của họ và công dân ở nước ngoài nhận thức được quyền bỏ phiếu của mình và có các công cụ và nguồn lực để bầu cử thành công - từ bất cứ nơi nào trên thế giới.

## Đơn xin Cấp Thẻ bưu điện Liên Bang - FPCA

từ các tiểu bang thực thi việc bầu cử ở Hoa Kỳ, nhưng theo luật liên bang, FPCA cho phép quý vị yêu cầu được ghi danh bỏ phiếu ở tiểu bang cư trú bỏ phiếu hợp pháp của mình, yêu cầu phiếu khiếm diện cho tất cả các cuộc bầu cử liên bang trong năm dương lịch hiện tại, và cập nhật thông tin liên lạc cử tri của quý vị. Chúng tôi khuyên quý vị nên gửi một đơn FPCA mới mỗi tháng Một hàng năm và mỗi lần đổi chỗ ở. Các văn phòng tuyển cử gửi ra lá phiếu trống 45 ngày trước ngày bầu cử. Vì vậy, xin cho phép thời gian để gửi và xử lý đơn FPCA của mình. Có thể tìm đơn FPCA tại [FVAP.gov](http://FVAP.gov).

FPCA

## Hướng dẫn

### Trang Thông tin Cử tri

#### Phần 1



Đánh dấu vào khung mô tả đúng nhất về quý vị. Rồi nhập họ tên hiện tại của mình vào. Nếu quý vị đã dùng một tên khác khi ghi danh, viết thông tin này vào chỗ điền tên trước đó. Cần điền ngày tháng năm sinh.

Quý vị cần cung cấp số ID do tiểu bang cấp hoặc 4 số cuối số An sinh Xã hội của mình. Nếu không có 1 trong 2 số này, quý vị cần viết vào Phần 6: "I do not have a Social Security Number or state-issued ID number."

#### Phần 2

Nhập cả địa chỉ đầy đủ nơi cư trú bỏ phiếu của mình. Quý vị không thể sử dụng một địa chỉ nhận thư là hộp thư bưu điện. Nếu địa chỉ của quý vị là ở tuyến nông thôn, hãy viết xuống để mô tả nơi cư trú bỏ phiếu của quý vị trong Phần 6.



Các văn phòng tuyển cử dùng địa chỉ cư trú bỏ phiếu ở Hoa Kỳ để xác định liệu quý vị có hội đủ điều kiện để bỏ phiếu khiếm diện hay không, chức vụ và ứng cử viên nào mà quý vị hội đủ điều kiện bỏ phiếu, và gửi lá phiếu chính xác cho khu vực bỏ phiếu của quý vị. Đối với công dân ở nước ngoài, đó thường là nơi cuối cùng mà quý vị đã sống trước khi chuyển ra nước ngoài. Địa chỉ này hợp lệ ngay cả khi: quý vị không còn tài sản hoặc các ràng buộc khác với tiểu bang này; quý vị không chắc là sẽ trở lại tiểu bang này; hoặc địa chỉ trước đây của quý vị không còn là địa chỉ được công nhận.

Nếu quý vị không thể nhớ địa chỉ cư trú cuối cùng của mình, FVAP khuyên quý vị nên kiểm tra lại thư từ cũ của gia đình, hộ chiếu, hoặc hồ sơ thuế. Văn phòng tuyển cử cũng có thể giúp quý vị biết địa chỉ của mình là gì.

### Phần 3



Nhập địa chỉ nhận thư hiện tại của quý vị, mặc dù quý vị đang yêu cầu gửi lá phiếu bằng email hoặc trực tuyến. Chỉ dùng mục địa chỉ chuyển tiếp nếu quý vị muốn tài liệu bầu cử của mình được gửi đến 1 địa chỉ khác hoặc có một địa chỉ chuyển tiếp thư. Nếu quý vị là công dân ở nước ngoài, địa chỉ hiện tại của quý vị phải nằm bên ngoài Hoa Kỳ.

### Phần 4



Nhập thông tin liên lạc của quý vị để văn phòng tuyển cử của quý vị có thể liên lạc nếu họ cần thêm thông tin để xử lý đơn FPCA. Nếu quý vị muốn nhận lá phiếu khiếm diện bằng email/trực tuyến, quý vị cần cung cấp địa chỉ email của mình.

### Phần 5



(A) Tất cả các tiểu bang cho phép quý vị nhận lá phiếu khiếm diện của mình bằng thư hoặc email/trực tuyến. Chọn phương thức nhận lá phiếu khiếm diện theo ý muốn của mình. (B) Ở nhiều tiểu bang, quý vị muốn được nhận lá phiếu của đảng nào thì phải điền tên đảng đó trong cuộc bầu cử sơ bộ.

### Phần 6



Cung cấp bất kỳ thông tin xác thực nào để có thể hỗ trợ văn phòng tuyển cử trong việc chấp thuận yêu cầu của quý vị. Không cần nhân chứng hay chữ ký của công chứng trên mẫu đơn này cho bất kỳ tiểu bang nào.

### Phần 7



Ký tên và điền ngày.

## Gửi đơn FPCA của mình:

Mọi tiểu bang có thể chấp nhận và gửi tài liệu bầu cử bằng thư. Nhiều tiểu bang cho phép quý vị nộp đơn FPCA bằng điện tử. Xin truy cập [FVAP.gov](http://FVAP.gov) để biết hướng dẫn nộp đơn cho tiểu bang của mình. Quý vị có thể tìm thấy địa chỉ và các thông tin liên lạc khác về văn phòng tuyển cử của mình tại [FVAP.gov](http://FVAP.gov).

Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7:30 sáng đến 4 giờ chiều. Giờ miền Đông | Truy cập [FVAP.gov](http://FVAP.gov) và nhập vào "contact" để tìm nơi gửi tài liệu bầu cử của mình. Gửi thắc mắc về truyền thông đến: [media@fvap.gov](mailto:media@fvap.gov)



Truy cập  
[FVAP.gov](http://FVAP.gov)



Gọi  
800-438-VOTE (8683)  
DSN: 425-1584



EMAIL  
[vote@fvap.gov](mailto:vote@fvap.gov)

Kết nối với chúng tôi

Tìm từ "FVAP"

